

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 24,943 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 หน้า 21



นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัด ยะลา ได้มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดยะลา โดยนาย เอกราช วิบูลย์พันธุ์ และนายฤทธิรงค์ ศรีสุช นักวิชาการปฏิบัติการ ร่วมกับนายธานนท์ คำ ประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอkamang จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ สํารวจและติดตามการระบาดของ โรคเหี่ยวในพื้นที่ ตำบลมลาละ อำเภอกamang จังหวัดยะลา เมื่อวันก่อน

จากการสำรวจพบต้นกล้วยมี ลักษณะเหี่ยวยืนต้นตาย เมื่อตัดดูลำต้น เห็นพบมีลักษณะสีดํา ผลสืบ เมื่อผ่าผลกล้วยดู พบเป็นสีดํา บางผลมีน้ำเยิ้ม โดยพบการระบาดในกล้วยหิน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมเขียว และกล้วยเล็บมือนาง

จากอาการจึงสันนิษฐานว่าน่า จะเกิดจากโรคเหี่ยวกล้วยที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย ทั้งนี้ทางจังหวัดจะเก็บ ตัวอย่างกล้วยดังกล่าวส่งวินิจฉัยหา

เชื้อสาเหตุในห้องแล็บต่อไป สำหรับเชื้อชนิดนี้ จะเติบโตได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นด่าง ปัจจุบันยังเป็น ปัญหาสำคัญในการป้องกันกำจัด เนื่องจาก เชื้อนี้สามารถพัฒนาพันธุ์ให้ต้านทานกับสารเคมี ได้เร็ว มีพืชอาศัยหลายชนิด และยังสามารถพัก ตัวเกาะกินกับพืชนอกฤดูปลูก วัชพืชมากกว่า 67 ตระกูล และไม่ดอกอีกหลายชนิด ที่ผ่านมามี พบเห็นกับพืชเศรษฐกิจและวัชพืชหลายชนิดใน เขตร้อน เขตกึ่งร้อน และเขตอบอุ่น เช่น พริก มะเขือ มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ชิง พริกไทย ถั่ว ลิสง ต้นสัก มะกอก หม่อน มันสำปะหลัง งา ปทุม มา หงส์เหิน กระเจียวสีส้ม ต้อยตัง หนุ่ยวงช้าง สามเสื่อ สามแรงสามกา ลำโพง กะเม็ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพัดตัวจากพืชนอกฤดูปลูกอีก หลายชนิดเป็นโรคที่มีความสำคัญที่สุดของปทุมมา ลักษณะอาการ ในระยะแรกหลังจากการติดเชื้อ ใบ แก่ที่อยู่ล่าง ๆ จะเหี่ยวมากแล้วร่วงลง ต่อมาจะม้วน เป็นหลอดและเหลือง อาการค่อยๆ ลูกกลมจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอด ในที่สุดใบจะม้วนเหลือง และแห้งตายทั้งต้น

บริเวณโคนต้นและหน่อที่แตกออกมาใหม่มี

เมื่อโรคเหี่ยวระบาด ในกล้วย



กล้วยจะยืนต้นตาย



ผลผลิตเสียหาย



ภายในลูกกล้วยเสียหาย



กล้วยเริ่มทยอยตาย

ลักษณะจำนำ ซึ่งต่อมาจะเฝ้าเมื่อยักหลุดออกมาจากหัวโดยง่าย บริเวณลำต้นมีลักษณะคล้ำ หรือสีน้ำตาลเข้ม หัวของต้นที่เป็นโรคในระยะแรกมีลักษณะจำนำน้ำเป็นมัน ๆ โดยเฉพาะหัวอ่อน ต่อมาเนื้อหัวจะมีสีคล้ำขึ้นและเมื่ออยู่ยู่ อาการเหล่านี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วในสภาพ อากาศที่ร้อนชื้น เมื่อผ่าหัวที่เป็นโรคจะแยก พบส่วนที่น้ำที่อาหารมีลักษณะคล้ายน้ำเงิน ม่วงจาง ๆ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในที่สุด และมีเมือกสีขาวขึ้นซึมออกมาตามรอยแผล ใน การป้องกันกำจัดเกษตรกรจะต้องดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนปลูก ไปจนถึงภายหลังการ

เก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ และควรเป็นวิธีผสมผสาน จึง จะสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไม่ให้ลุกลามต่อไป โดยก่อนปลูกพืช ควรเลือกพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรค เหี่ยวมาก่อน เช่น พริก มะเขือเทศ ยาสูบ งา และมันฝรั่ง กำจัด วัชพืชในแปลงก่อนปลูก เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับ แปลงที่พบโรค ระบาดนี้ ควรไถดิน อย่างน้อย 2 ครั้ง ผึ่งให้แห้งก่อนปลูกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อกำจัดเชื้อสาเหตุที่อาจอาศัยอยู่ในวัชพืช และในดิน กรณีที่ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าว ควรกำจัดวัชพืชในแปลงให้หมดในระหว่างการ ปลูกพืชหมุนเวียน

สำหรับในพื้นที่ตำบลมลาละ อำเภอกamang จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่แนะนำแก่เกษตรกรว่า เมื่อต้น ให้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ไฮเตอร์ ทุกครั้ง หลังสัมผัสกล้วยที่เป็นโรค ไม่นำ หน่อกล้วยที่เป็นโรคไปปลูกในแหล่งอื่น ต้นกล้วย ที่เป็นโรคเมื่อตัดแล้วห้ามนำไปทิ้งบริเวณทางน้ำ หรือในแหล่งน้ำ เมื่อตัดแล้วให้ใช้ถุงพลาสติกใส คลุมปลีกล้วยในระยะก่อนดอกบาน เป็นต้น.